



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28-30 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น (28 ต.ค.60)</p>	<p>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินยังพระเมรุมาศ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง ทรงประกอบพิธีสงฆ์ เก็บพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ 9 ลงในพระโกศทองคำลงยา ประดับเพชร 6 พระโกศ พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศ นำพระโกศประดิษฐานยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท</p> <p>-กระทรวงมหาดไทยสรุปจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ 26 ต.ค. มีประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในแต่ละจังหวัด 16,160,884 คน ในพื้นที่กรุงเทพฯ 2,965,856 คน รวมทั้งสิ้น 19,126,740 คน</p> <p>-นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ประชุมวิดีโอทางไกลศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ว่า ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ผাগขอบคุณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ และช่วยดูแลประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่งด้วยน้ำใจและความเข้มแข็ง ทั้งนี้ ยังมีประชาชนพักค้างอยู่บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินเป็นจำนวนมาก ขอให้จัดทีมแพทย์และจิตอาสาดูแลต่อเนื่องจนกว่าประชาชนจะกลับบ้านทั้งหมด ที่ผ่านมา สธ.ได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศกว่า 4,400 ทีม ดูแลประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง พระเมรุมาศจำลอง และจุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ ให้บริการด้านสุขภาพประชาชนกว่า 2.6 ล้านราย และจะคงทีมแพทย์และจิตอาสาดูแลประชาชนต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาแสดงความอาลัย รวมทั้งประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวงตลอดเดือนพ.ย. แนะนำประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ขอให้ญาติตามมาดูแล หากมีอาการเหนื่อย อ่อนเพลีย ขอให้แจ้งทีมแพทย์หรือทีมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านการแพทย์ทันที หรือโทรสายด่วน 1669 และสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p>
<p>เดลินิวส์ (28 ต.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว กระทรวงวัฒนธรรมเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ 2-30 พ.ย. รอบละ 3-5 พันคน ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง คาดมีคนชมวันละ 1 แสนคน พร้อมแจกแผ่นพับ 3 ล้านฉบับ โปสเตอร์ 9 แบบ 3 ล้านแผ่น เป็นที่ระลึก โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จฯ เสด็จนิทรรศการ 2 พ.ย.</p> <p>สำหรับการเดินทางเข้าพื้นที่และการบริการในท้องสนามหลวง ก.มหาดไทย กทม. และก.สาธารณสุข ได้จัดจุดบริการนำดื่ม รดสุขาเคลื่อนที่ ทีมแพทย์พยาบาล และรพ.สนามเพื่อให้บริการและดูแลประชาชน สำหรับการแต่งกายเข้าชมนิทรรศการ ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยเหมือนกับการเข้าชมวัดพระแก้ว และต้องผ่านจุดคัดกรอง 5 จุด บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ท่าช้าง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และด้านหลังกระทรวงกลาโหม</p>
<p>เดลินิวส์ (29 ต.ค. 60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ในฐานะโฆษก สธ. กล่าวว่า จากการที่ประชาชนบางส่วนยังคงเดินทางมาท้องสนามหลวงเพื่อชมพระเมรุมาศ ระหว่าง 2-30 พ.ย.นั้น สธ.ได้ปรับทีมหน่วยแพทย์บริการดูแลประชาชนตลอดทั้งเดือน พ.ย. โดยในวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา มีประชาชนกว่า 4 พันราย เข้ารับบริการที่จุดบริการทางการแพทย์ ส่วนใหญ่ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3,383 ราย ตรวจโรคและรักษา 580 ราย เจ็บป่วยมีอาการ 118 ราย นำส่งรักษาต่อ รพ.14 ราย ด้วยอาการหน้ามืด แน่นหน้าอก และไข้สูง จากนั้นจะมีการติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการเครียดและโรคเศร้า พร้อมปรับจุดบริการทางการแพทย์และปิดบริการบางจุด เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนประชาชน</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์สารพัน ปัญหา (28 ต.ค.60)</p>	<p>-เสนอข้อแนะนำจาก "กรมสุขภาพจิต" ในการเตรียมพร้อมกายและใจให้กับจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>สยามรัฐ สื่ूपพิเศษ</p>	<p>-เสนอบทความ น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในริ้วขบวน ต้องดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองให้ดีเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยมีแนวทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>(29 ต.ค. 60)</p> <p>โพสต์ทูเดย์ (30 ต.ค.60)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า5 (30 ต.ค.60)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ แฉดวงรอบกรุง (30 ต.ค.60)</p>	<p>ดังนี้ 1.ปลอดภัยไว้ก่อน 2.ทบทวนการปฏิบัติงาน หลังเสร็จสิ้นการทำงาน 3.แบ่งปันประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของตนเองและผู้อื่น 4.พักยกเพื่อผ่อนคลาย 5.สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดูแลและเข้าใจกันและกัน 6. มีความหวังที่เหมาะสม 7.พูดคุยขอความช่วยเหลือ ถ้ารู้สึกเหนื่อยล้า และหากอาการเหล่านี้รบกวนการทำงาน หรือสร้างความเครียดให้เกิดขึ้น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ใจสั่น ควรปรึกษาแพทย์ที่หน่วยเคลื่อนที่ สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323</p> <p>-เสนอบทความ นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต แนะนำว่า หากเวลาผ่านไปนานแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น กินไม่ได้ นอนไม่หลับ สับสน ไม่ยอมรับ ยังเศร้ามาก ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ ขอให้เผชิญกับความสูญเสีย ปลดปล่อยตัวเองด้วยการโศกเศร้าให้เต็มที่ แต่ควรกำหนดระยะเวลาไว้ สิ่งสำคัญคือ การรับรู้ถึงความเจ็บปวดและก้าวข้ามผ่านไป แสดงออกซึ่งความเศร้าโศกด้วยวิธีที่สมเหตุผล อย่าทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่น ดีที่สุดคือการทำความเข้าใจ รับรู้ความรู้สึกแล้วตั้งสติ ยอมรับการสูญเสียที่เกิดขึ้น แสดงความรู้สึกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การพูดคุย การนำเสนอในสื่อสังคม การเข้าร่วมพิธีการต่าง ๆ หากเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ดีขึ้น ควรมาพบจิตแพทย์ หรือโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323</p> <p>-กล่าวว่า อธิบดีกรมสุขภาพจิตมีคำแนะนำผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธี หรือไปแล้วแต่เข้าไม่ถึง อย่าเสียใจ อย่ารู้สึกผิด ขอให้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็พอ</p> <p>-กล่าวว่า พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา ผ่าทอขอบคุณแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ที่ทำให้บริการประชาชน ในงานพระราชพิธี ด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แม้จะมาจากต่างหน่วยงาน</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน สยามรัฐ (29 ต.ค. 60)</p> <p>ข่าวสด ไทยรัฐ (29 ต.ค. 60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ thainews.prd.go.th (29 ต.ค. 60)</p> <p>มติชน (30 ต.ค.60)</p> <p>ข่าวสด คมชัดลึก (30 ต.ค.60)</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ในฐานะโฆษก สธ. เปิดเผยว่า นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดสธ. ได้สั่งการให้ นพ.สสจ.ดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 5 ก.ค. - 27 ต.ค. มีทีมแพทย์ 102 ทีม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมีประชาชนเข้ารับบริการรวม 8,906 ราย แบ่งเป็นตรวจรักษา 4,317 ราย ให้บริการสุขภาพ 3,744 ราย และเยี่ยมบ้าน 831 ราย สำหรับประชาชนที่เป็นโรคเรื้อรังและต้องกินยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก หากมีปัญหาใกล้หมดหรือสูญหาย หรือไม่สามารถเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดได้ ขอให้แจ้งรับยาที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หรืออสม. หรือที่รพ.สต.ใกล้บ้าน รวมทั้งให้ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นค้นหากลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 5 กลุ่ม ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที</p> <p>-เสนอข่าว นางอุษา สินมา ผอ.รพ.สต.โพนางดำออก อ.สรรพยา กล่าวว่า รพ.ถูกน้ำท่วมตั้งแต่คืนวันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้ขนย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์มาตั้งเต็นท์ให้บริการประชาชนริมถนนคันคลองมหาราช ด้านหน้ารพ. โรคที่พบมากที่สุดขณะนี้คือ โรคน้ำกัดเท้า ผื่นคัน ความเครียดและวิตกกังวลจากบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ได้ร่วมกับอสม.พายเรือเข้าไปตรวจรักษาผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในบ้านที่ถูกน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากได้รับการสนับสนุนจาก สสจ.ชัยนาท รพ.สรรพยา และเครือข่าย ทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้คล่องตัวมากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยมาตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. 2560 ชาวบ้านต้องลงเดินลุยน้ำ ทำให้พบปัญหาเป็นโรคน้ำกัดเท้า และมีชาวบ้านที่ออกหาปลาถูกปลิงเกาะเป็นประจำ รพ.สต.โพนางดำออกได้ลงพื้นที่แจกจ่ายยา และดูแลสุขภาพให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ใน 17 จังหวัด ปภ.ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่กำลัง โดยแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานจังหวัดจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว</p> <p>-จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เรียกประชุมตัวแทนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น, หนองบัวลำภู, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เพื่อประเมินสถานการณ์หลังคันดินคลองส่งน้ำชลประทาน 3L-RMC บ.คูโพธิ์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาดเป็นระยะทางกว่า 30 เมตร โดยมีมติให้เชื่อมอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมจุดดังกล่าวง่ายขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์ (30 ต.ค.60)</p>	<p>ด้าน สก.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่า มีชาวบ้านจมน้ำเสียชีวิตบริเวณตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ.โนนพยอม ม.5 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น คาดว่าผู้ตายน่าจะปีนต้นไม้ที่ผูกเรือไว้เพื่อไปผูกอวนจับปลา แต่กิ่งไม้หักพลาดตกลงกระแทกเรือจนศีรษะแตก จมน้ำเสียชีวิต</p> <p>-จ.มหาสารคาม ที่บ้านท่าค้อ ม.14 ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ระดับน้ำสูงถึง 1-1.50 เมตร รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้</p> <p>-จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผวจ.พิจิตร กล่าวว่า ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมที่พิจิตรสูงถึง 13 ราย ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน ขอความร่วมมือผู้ปกครองอย่าปล่อยบุตรหลานไปเล่นน้ำ เนื่องจากน้ำไหลแรง ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ได้ให้ทางราชการนำป้ายไปปักห้ามเล่นน้ำแล้ว</p> <p>-จ.อ่างทอง สก.ป่าโมก จ.อ่างทอง รับแจ้งมีเหตุผู้สูญหาย บริเวณบ้านเลขที่ 38/2 หมู่ที่ 3 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ชื่อ นายสำออง วิ่งเวงจิตร อายุ 68 ปี พายเรือออกมารดน้ำต้นไม้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.ในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำพรำงของนายสำอองจมน้ำอยู่ใต้น้ำ</p> <p>-จ.กาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้ระดับน้ำยังคงทรงตัว พื้นที่นาข้าวถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด มาตรการช่วยเหลือในเบื้องต้น จะเน้นในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งสสจ.ได้ลงพื้นที่ดูแลรักษาพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว</p> <p>-จ.สิงห์บุรี นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เตือนโรคที่มากับน้ำ เช่น โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง สัตว์มีพิษและของมีคม รวมถึงการเสียชีวิตจากการจมน้ำและไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าชอร์ต ประกอบกับในช่วงที่ฝนตก หนักอากาศจะมีความชื้นสูง เสี่ยงต่อการเกิดโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบหรือปอดบวม อีกทั้งสภาพหลังน้ำท่วมเหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ของยุงลาย จึงมีโอกาสโรคไข้เลือดออกกระบาดสูงขึ้นหลังน้ำท่วม หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422</p> <p>-เสนอข่าว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เขต 12 สงขลา และเขต 18 ภูเก็ต เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ช่วงวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมสรรพกำลัง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง และพื้นที่เศรษฐกิจ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง</p>
<p>สปริงนิวส์ ช่อง ONE (30 ต.ค.60)</p> <p>มติชนออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (29 ต.ค.60)</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นายดำรง ตีสกุล นายอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายสุชาติ ฟ้าอรุณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นำนักวิ่งจากชมรมนักวิ่งอำเภอเบตง ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ร่วมวิ่งระดมเงิน พร้อมตั้งเต็นท์รับบริจาคเงินที่หน้าตลาดเทศบาลเมืองเบตง เพื่อสมทบทุนให้กับ ศูนย์ บอดี้สแลม ในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวัฑฒ โผ.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนารพ. จัดทำเสื้อสีเทาดอกกลม โครงการก้าวคนละก้าว เบตง-แม่สาย ที่ ศูนย์ บอดี้สแลม ออกแบบ 7 ไซส์ จำนวน 8,000 ตัว จำหน่ายตัวละ 200 บาท เพื่อมอบรายได้ 1 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่าย เข้าโครงการในนามชาว อ.บางสะพาน โดยจะเปิดจำหน่ายในวันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย.นี้ ผู้ที่ต้องการสั่งซื้อ สามารถบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ 083-3117875, 095-2500507 ลงในสมาร์ตโฟน เพื่อส่งจองเสื้อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ในวันที่ 30 ต.ค.เป็นต้นไป</p> <p>ส่วนเงินบริจาค 85 ล้านบาท จากโครงการก้าว # คนละก้าว # กรุงเทพฯ-บางสะพาน ส่วนหนึ่ง รพ.ได้นำไปจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในระยะแรกแล้ว และได้กั้นเงินไว้ 30 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ในอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น ที่จะก่อสร้างเสร็จในปี 2562</p>
<p>ไทยโพสต์ (30 ต.ค.60)</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายมาริช ธีรณวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า “ลาชาตควันยาสูบ End Cigarette Smoke Thailand (ECST)” และเฟซบุ๊กเพจ “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร” เปิดเผยว่า ขณะนี้เครือข่ายฯ ได้ปิดแคมเปญในเว็บไซต์ www.change.org รวบรวมรายชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการห้ามใช้และจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เป็นผลิต ภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมอย่างถูกกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่มีน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป โดยมีคนมาร่วมลงชื่อแล้ว 8,741 คน หลังจากนั้นจะนำรายชื่อทั้งหมดไปยื่นให้ ก.พาณิชย์ ก.สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศต่อไป</p>
<p>มติชน (30 ต.ค.60)</p>	<p>ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>-เสนอสรุปข่าว การจัดประชุมระดับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 9-11 ต.ค. 2560 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ Dr.Daniel Kertesz ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก, ดร.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกระดับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก และผู้เข้าร่วมประชุมจาก 11 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ, ภูฏาน, เกาหลีใต้, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มัลดีฟส์, เมียนมา, ศรีลังกา, ติมอร์-เลสเต และไทย</p> <p>นพ.ปิยะสกล บรรยายพิเศษในหัวข้อ "มาตรการลงทุนอย่างไรให้คุ้มค่าที่สามารถป้องกันและควบคุม NCDs อย่างเพิ่มผล" ว่า ความท้าทายที่สำคัญในภูมิภาคนี้คือ การขาดศักยภาพในการนำมาตรการ Best Buys มาปรับใช้อย่างสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ ซึ่งการประชุมนี้จะช่วยให้ประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนมาตรการ Best Buys ที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นต่อการดำเนินมาตรการเหล่านั้นอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยการทำงานร่วมกันใน 3 ระดับ คือ 1.ระดับนโยบาย โดยกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรสุขภาพ ต้องเป็นผู้นำในการบูรณาการนโยบายสาธารณะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.ระบบสุขภาพ โดยยกระดับการให้บริการของระบบสาธารณสุขมูลฐาน ลดความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพ และการมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืน และ 3.ระดับสังคม โดยการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการให้ความรู้และทักษะด้านสุขภาวะแก่ประชาชน</p> <p>ขณะที่ ดร.พูนาม เคนราปาล ชิงห์ ผอ.องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก กล่าวว่า การจัดการปัญหากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินงานของหลากหลายภาคส่วน ทั้งในและนอกภาคสาธารณสุข การประชุมนี้จึงมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ตลอดจนองค์กรด้านการพัฒนา มหาวิทยาลัย และองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วม และขอชื่นชม สสส. และ สปสช.ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันงานด้าน NCDs อย่างเข้มแข็งในประเทศไทย ทั้งนี้ ประชากรอย่างน้อย 130 ล้านคนในภูมิภาคยังไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้ ขณะที่จำนวนผู้ป่วย NCDs ที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาคาดว่าจะสูงกว่านี้มาก จึงต้องให้ความสำคัญในการยกระดับศักยภาพสถานบริการระดับปฐมภูมิในการตรวจ รักษา และติดตามอาการของ ผู้ป่วย NCDs ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการเข้าถึงยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อ NCDs ครอบคลุมร้อยละ 80 และการเข้าถึงยาและการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดครอบคลุมร้อยละ 50 ไปในปี 2568 อย่างแน่นอน</p>
<p>ไทยรัฐ (29 ต.ค. 60)</p> <p>มติชน รายงานพิเศษ (29 ต.ค. 60)</p>	<p>เทศกาลกินเจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำหลังออกเจ ผู้บริโภคจึงต้องปรับสภาพร่างกายด้วยการกินอาหารอ่อน ย่อยง่าย ประเภทเนื้อปลา ไข่ นม ผักและผลไม้ให้หลากหลายครบ 5 หมู่ และรสไม่จัด หลีกเลี่ยงอาหารย่อยยาก แนะนำให้เริ่มดื่มนมวัวครั้งละประมาณครึ่งแก้ว และเพิ่มเป็นครั้งละหนึ่งแก้วในเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือดื่มนมหลังอาหารขณะที่ท้องไม่ว่าง หลังจากร่างกายปรับสภาพการย่อยอาหารสู่ภาวะเดิมสามารถกินอาหารได้ตามปกติ ลดอาหารหวานมันเค็ม ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า อาหารเจส่วนใหญ่มักเป็นแป้งและอาหารทอดที่มีไขมันสูง การกินเจทำให้มีสุขภาพดีและน้ำหนักไม่ขึ้น คือ การรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อในปริมาณเพียงพอ เน้นเมนูที่มีผักและผลไม้สดที่ไม่หวานเกินไป</p> <p>ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีปลัด สธ. กล่าวถึงเคล็ดลับในการป้องกันการขาดโปรตีน โดยการดื่มนมถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มโปรตีนและแคลเซียม รวมไปถึงรับประทานผักสดผลไม้ เพิ่มวิตามินให้ร่างกาย ทั้งนี้ การรับประทานแต่อาหารเจจะต้องเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมตามวัย อายุ และสภาพร่างกาย เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ กลุ่มที่ต้องระมัดระวังในการกินเจเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ เด็ก คนป่วย และหญิงตั้งครรภ์ ควรกินระยะสั้น ๆ ส่วนผู้ที่อยากกินเจต่อเนื่อง หากประกอบอาหารรับประทานเอง ควรยึดหลัก 3 ประการ คือ ปลอดภัย สะอาด และถูกหลักโภชนาการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด (29 ต.ค. 60)	<p>ตักบาตรเพื่อสุขภาพพระสงฆ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ อาหารที่จะนำมาตักบาตรต้องงดแป้ง น้ำตาล ไขมัน และกะทิ ที่ให้พลังงานสูงมากเกินความต้องการของร่างกาย ก่อให้เกิดการสะสมไขมันส่วนเกิน เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และลดหวาน มัน เค็ม ควรเลือกใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาว หรือข้าวกล้องผสมข้าวขาว เลือกอาหารที่ให้ใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุสูง เช่น ผักและผลไม้ต่างๆ เพื่อจะได้มีกากอาหารช่วยลดคอเลสเตอรอล เช่น ต้มจืด ต้มยำน้ำใส แกงเลียง แกงป่า รสไม่จัด เน้นการต้ม นึ่ง อบ ยำ หรือทำเป็นน้ำพริก ผักลวก ไข่ต้ม เปลี่ยนจากขนมหวานเป็นผลไม้</p>
สยามรัฐ (30 ต.ค. 60)	<p>มะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า เดือนตุลาคมเป็นเดือนรณรงค์ด้านภัยมะเร็งเต้านมทั่วโลก ไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นหญิงอายุ 40 ปีขึ้นไป มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน หรือเคยผ่าตัดเต้านม และมีผลชิ้นเนื้อผิดปกติ มีประจำเดือนครั้งแรกก่อนอายุ 12 ปี หมดประจำเดือนหลังอายุ 55 ปี เคยฉายรังสีทรวงอกก่อนอายุ 30 ปี ต้มแอลกอฮอล์ และใช้ยาฮอร์โมนเพศหญิงทดแทนนานกว่า 5 ปี</p> <p>นพ.อาคมชัย วีระวัฒน์ รอง ผอ.ด้านการแพทย์ กล่าวว่า การลดความเสี่ยงทำได้โดยเลือกรับประทานอาหารมีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เลี่ยงอาหารหมักดองเนื้อสัตว์รมควันปิ้งย่าง ทอดจนไหม้เกรียม ลดเคี้ยวตออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควรค้นหา มะเร็งเต้านมตั้งแต่เริ่มแรก</p>
เดลินิวส์ (30 ต.ค. 60)	<p>งานวิจัยกะเพรา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้งานวิจัยทางเคมีพบว่า กะเพรามีสารกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาล ผู้ป่วยเบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยงสามารถนำไปกะเพรามาใช้เป็นอาหารในวิถีชีวิตประจำวันได้</p>
คมชัดลึก (30 ต.ค. 60)	<p>กรมวิทย์ฯ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์แพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการปกครอง นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน ด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนนิติราษฎร์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ช่วยลดเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอต่างๆ</p>
เดลินิวส์(28 ต.ค.60)	<p>แนวทางเปิดเผยข้อมูลส่วนราชการ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้ก.พ.และก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก.พลังงาน ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข ก.อุตสาหกรรม พิจารณานำเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ 7 ประการ มาปรับใช้กับเรื่องที่สำคัญ เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม การใช้น้ำ การจัดการของเสีย เพื่อให้สามารถวางแผนการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยในช่วงแรก ขอให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมในการดำเนินการเป็นหน่วยงานนำร่องก่อน</p>
ข่าวสด คอลัมน์: ข่าวทะเลคน (28 ต.ค. 60)	<p>ปธ.บอร์ดองค์การเภสัชกรรม</p> <p>-กล่าวถึง ประวัติของ นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัด สธ. ที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดใหม่ รวม 10 คน เริ่มทำงานตั้งแต่ 24 ต.ค. มีวาระ 3 ปี</p>
ไทยรัฐ (28 ต.ค. 60)	<p>โครงการรณรงค์ลดการหักซ้ำของกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้ร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย หรือความร่วมมือการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาระบบบริการแก่ประชาชน และความร่วมมืออื่นๆ รวมถึงร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งในปี 2560 ได้จัดตั้งโครงการรณรงค์ลดการหักซ้ำของกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ เนื่องจากปัญหาการหักซ้ำของกระดูกสะโพกจากภาวะโรคกระดูกพรุน สามารถนำไปสู่ความพิการและเสียชีวิตในอัตราที่สูง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เข้าใจในการป้องกัน โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า จำนวนผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น และประมาณร้อยละ 50 ของผู้ที่กระดูกหัก มีโอกาสเกิดภาวะกระดูกหักซ้ำบริเวณอื่นด้วย สำหรับแนวทางการดูแลสะสมมวลกระดูกให้กระดูกแข็งแรง ทำได้โดยบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมสูง ได้แก่ นม โยเกิร์ต ถั่วเหลือง ถั่วเขียว งาดำ งาขาว ปลาตัวเล็กที่รับประทานทั้งกระดูก กุ้งแห้ง กะปิ รวมถึงผักใบเขียว เช่น คะน้า ตำลึง บร็อกโคลี่ และต้องได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอ เพราะสำคัญกับการสร้างกล้ามเนื้อ</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์แนวหน้า (28 ต.ค.60) เดลินิวส์ คอลัมน์: X-RAY สุขภาพ (29 ต.ค. 60)</p> <p>ไทยรัฐ (28 ต.ค.60)</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (30 ต.ค.60)</p>	<p>วันอัมพาตโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรถศิริการแพทย์ เปิดเผยว่า วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชากรไทย และมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสัญญาณเตือนประกอบด้วย F : Face ผู้ป่วยจะมีอาการปากเบี้ยวหลับตาไม่สนิท A : Arm มีอาการอ่อนแรงของแขนขา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย S : Speech พูดลำบากพูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง T : Time เวลาที่ได้รับการรักษา</p> <p>ด้าน นพ.อุดม ภู่วโรดม ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีอาการ FAST อย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปรพ.ทันที ซึ่งหากไปภายใน 3 ชั่วโมง จะสามารถรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงได้มากที่สุด สำหรับแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง คือ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด ไขมันสูง รวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่สำคัญคือตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้ว ต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย เจียรกุล ผอ.สคร.ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า คำขวัญในการรณรงค์ คือ "อัมพาต...รู้ (สัญญาณเตือน) เร็ว...รอด (ตาย) เร็ว" ประเทศไทย พบอัตราเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหาร เค็มจัด หวานจัด มันจัด ไม่รับประทานผัก ผลไม้ สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ไม่ออกกำลังกาย และเครียด ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง นำไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งวันอัมพาตโลกปี 2560 กรมควบคุมโรคได้รณรงค์ภายใต้คำขวัญ "อัมพาต รู้ (สัญญาณเตือน) เร็ว รอด (ตาย) เร็ว" ซึ่งสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองอันได้แก่ "F.A.S.T" คือ F (Face) ใบหน้าอ่อนแรง เวลายิ้มมุมปากข้างหนึ่งจะตก A (Arm) แขนหรือขาอ่อนแรง ยกไม่ขึ้นหนึ่งข้าง S (Speech) พูดลำบาก ไม่ชัด มีปัญหาในการพูด และ T (Time) หากมีอาการข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลทันที ภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อจะได้รับการรักษาและสามารถฟื้นฟูให้กลับมาได้เป็นปกติมากที่สุด หรือโทรสายด่วน 1669 ให้บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตสามารถป้องกันได้ โดยประชาชนทุกคนต้องเรียนรู้สัญญาณเตือนของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ถ้ามีปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน หรือพบผู้ที่มีอาการตามสัญญาณเตือนข้างต้นให้รีบปรึกษาแพทย์และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่จะเกิดได้ในภายหลัง ซึ่งจะช่วยลดอัตราตาย และลดความพิการลงได้</p>
<p>ไทยรัฐ (28 ต.ค.60)</p>	<p>เปิดศูนย์โรคจากการทำงาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า รพ.นพรัตนราชธานี เปิดคลินิกอาชีพเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นคลินิกในโครงการศูนย์โรคจากการทำงาน เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีคลินิกสำหรับการวินิจฉัยและรักษา รวมทั้งสามารถค้นหาสาเหตุของโรคในสถานที่ทำงาน โดยมีหน้าที่ 1.ตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงานและโรคที่เกี่ยวข้องจากการทำงาน 2.สืบค้นว่าโรคที่เป็นอยู่มีสาเหตุมาจากการทำงานหรือไม่ 3.ให้คำแนะนำแก่เจ้าของสถานประกอบการและผู้ป่วยในการปฏิบัติตัวในการทำงาน 4.สำรวจสถานที่ประกอบการ ค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ และจัดการตรวจร่างกายตามความเสี่ยง รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่สถานประกอบการ</p>
<p>เดลินิวส์ (29 ต.ค. 60)</p>	<p>ประเทศไทยไร้ขยะ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศแก้ปัญหาขยะล้นเมือง เพราะคนไทยทิ้งขยะปีละ 27.06 ล้านตันต่อปี แต่กำจัดได้อย่างถูกต้องแค่ 9.59 ล้านตัน หรือร้อยละ 35 ที่เหลืออีก 11.69 ล้านตันหรือร้อยละ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ละ 65 ถูกกองทิ้ง สำหรับแนวทางสำคัญที่ภาครัฐกำลังดำเนินการ คือ การส่งเสริมให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมจัดการขยะ โดยเฉพาะการลดปริมาณการเกิดขยะที่ต้นทาง นำไปสู่แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” แก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559-2560) มีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ก.มหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานร่วมกับ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและ ก.สาธารณสุข ก.อุตสาหกรรม ก.ศึกษาธิการ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ต.ค.60)</p>	<p>สสช.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้พิการ ปี 60</p> <p>-เสนอข่าว นายภุชพงค์ โนดไธสง ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า สสช.อยู่ระหว่างส่งเจ้าหน้าที่ออกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่ถือเป็นผู้พิการ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างในทุกจังหวัด ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของ สสช. เพื่อเป็นข้อมูลที่ต้องการที่รัฐบาลจะได้นำไปเป็นประโยชน์ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือผู้พิการและจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการแพทย์ ด้านการสาธารณสุขและสังคม</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ต.ค.60)</p>	<p>ฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมหารือเรื่องการจัดทำระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หรือ Big Data ปฐมวัย ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และจะมีการขยายการจัดเก็บข้อมูล จากอายุ 0-6 ปี เป็น 0-8 ปี เนื่องจากในทางสากล เด็กอายุ 7-8 ปี เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปฐมวัยสู่ประถมศึกษา จึงควรเก็บข้อมูลเด็กอายุ 7-8 ปีมาไว้ในฐานข้อมูลนี้ด้วย โดยในการจัดเก็บข้อมูลจะรวบรวมเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งที่อยู่ในทะเบียนราษฎร และที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กต่างด้าว เพื่อนำข้อมูลมาติดตามเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนเข้ารับการศึกษา และใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์เพิ่มเติมเด็ก มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มท. ศธ. พม. สธ. และยธ. โดยเก็บข้อมูลเด็กรายคน ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความสบายใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล จะให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมว่าสามารถให้ข้อมูลอะไรได้ หรือข้อมูลอะไรที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับของเด็ก</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ต.ค.60)</p>	<p>รพ.สต.สารจิตรน้อมนำแนว ‘พอเพียง’</p> <p>-เสนอข่าว ชมรมอสม. รพ.สต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ปรึกษากับเจ้าหน้าที่รพ.สต.สารจิตร จัดทำโครงการสุขภาพดีวิถีพอเพียง กินอยู่ตามคำพ่อสอน เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ทำให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีอาหารที่ปลอดภัย อยู่ในสังคมอย่างพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ต.ค. 60)</p>	<p>กำจัดเชื้อไวรัสชิคา</p> <p>-เสนอข่าว นางวัชรินทร์ นิ่มอนงค์ นายก อบต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ น.ส.จรินทร์ ชันทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำอสม.หมู่ 4 บ้านกระบอก ต.หัวโพธิ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสอ.สองพี่น้อง และ สสจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมเฝ้าระวังเชื้อไวรัสชิคาและโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ หลังพบเด็กหญิงอายุ 15 ปี หมู่ 4 บ้านกระบอก ต.หัวโพธิ์ ได้รับเชื้อไวรัสชิคาจากงูลาย โดยเน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค</p>
<p>เดลินิวส์ (30 ต.ค. 60)</p>	<p>สมทบทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้</p> <p>-เสนอข่าว รพ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี จัดพิธีมอบทุนสำหรับการอุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในรพ. จากมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เพชรบุรี โดย พระศรีวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนให้ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 22 ทุน ทุนละ 5,000 บาท</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ (28 ต.ค.60)</p>	<p>อากาศหนาว</p> <p>-เสนอข่าว จ.นครพนม สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็นต่อเนื่อง อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 18-19 องศาเซลเซียส เริ่มส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะเด็ก คนชรา ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส สสจ.นครพนมได้ประกาศเตือนให้ประชาชนหมั่นดูแลสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ แจกเตือนประชาชน หมั่นดูแลสุขภาพ ระวังระวังการเกิดอหิวาต์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ (28 ต.ค.60)</p>	<p>โรคโคโนรา จ.เชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรัญญู จ่านองประสาทร รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากศูนย์ชันสูตรด้านระบาดวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคโคโนรา 1 ราย เป็นนักเรียน เมื่อปลายเดือน ก.ย. จึงค้นหาผู้ป่วยจากผู้สัมผัสใกล้ชิด พบผู้ป่วยติดเชื้อโคโนราเพิ่มอีก 3 ราย เป็นนักเรียนร่วมชั้นเรียน สาเหตุเกิดจากนักเรียนอยู่ร่วมกันใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกัน และนักเรียนอยู่ในห้องเรียนที่มีลักษณะปิด ติดเครื่องปรับอากาศทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หากสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ สสจ.เชียงใหม่</p>
<p>ไทยรัฐ (28 ต.ค.60)</p>	<p>ยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 จะบูรณาการทุกหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้ว และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอครม. นอกจากนี้ ยังต้องขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมีประมาณ 48,000 แห่ง อยู่ในความดูแลของก.มหาดไทย 19,000 แห่ง ก.ศึกษาธิการ 20,000 แห่ง ดย. 1,600 แห่ง รวมถึงสังกัดก.สาธารณสุข กทม. และก.แรงงาน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้มอบหมายให้สภาการศึกษา จัดทำมาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานกลางในการประเมินศูนย์เด็กเล็กแต่ละสังกัด</p>
<p>มติชน (28 ต.ค.60)</p>	<p>โรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว รายงานประจำปีขององค์การอนามัยโลก ที่ออกแถลงการณ์ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐอเมริกา และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัดทั่วโลกต่ำกว่า 1 แสนรายเป็นครั้งแรกในปี 2559 โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัดราว 90,000 ราย เป็นผลจากการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคหัดออกไปราว 5,500 ล้านโดส นับจากปี 2543</p>
<p>ศูนย์ข่าวแอฟฟิค ผู้จัดการออนไลน์ (28 ต.ค.60)</p>	<p>สหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณีวิกฤตการติดยาแก้ปวดที่มีโอปิออยด์เป็นส่วนผสม ทำให้มีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดวันละมากกว่า 140 ราย โดยยาที่อยู่ในกลุ่มนี้มีตั้งแต่แก้ปวดไปจนถึงเฮโรอีน ซึ่งฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทั้งนี้ โอปิออยด์จัดอยู่ในยาเสพติดเพราะสกัดมาจากฝิ่น แต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ตั้งแต่ปี 2542 สหรัฐฯ มีผู้เสียชีวิตจากโอปิออยด์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 33,000 ราย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch